

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ มติชน	<p><b>ร่างรัฐธรรมนูญ</b></p> <p>-ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จัดโครงการจัดการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ (ครู ก.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวแทนชุมชน ตัวแทนสาธารณสุข ตัวแทนกระทรวงศึกษา เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ตลอดจนตัวแทนจาก 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 คน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ร่วมสังเกตการณ์ อาทิ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รวมกว่า 500 คน เข้าร่วมอบรมในวันแรก</p>
มติชน คอลัมน์อย่างนี้ต้อง share	<p><b>คัดเลือกเลขาธิการ สปสช.</b></p> <p>-กล่าวว่า รมว.สธ.แจ้งขอเลื่อนการประชุมบอร์ด จาก 6 มิ.ย.เป็น 13 มิ.ย.เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ โดยในวันที่ 13 มิ.ย. หรือวันที่ 4 ก.ค.นี้ จะต้องได้เลขาธิการคนใหม่อย่างแน่นอน และจะเปิดให้ผู้สมัครทั้งหมด แสดงวิสัยทัศน์คนละ 10 นาที และบอร์ดสัมภาษณ์อีก 20 นาที...รอลุ้น</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>วิกฤตภัยแล้ง รพ.นครศรีธรรมราช</b></p> <p>-เสนอข่าว นายदनัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.มหาสาร นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี น.ส.รุจิรา เทพเมือง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ 25 คัน เพื่อบรรทุกน้ำจากหัวจ่ายน้ำชั่วคราวของการประปาส่วนภูมิภาค ไปส่งให้กับโรงพยาบาล</p> <p>ด้าน นพ.ทรงเกียรติ กล่าวว่า โรงพยาบาลต้องใช้น้ำวันละ 1,366 ลบ.ม. จึงจำเป็นต้องหาน้ำจากหลายช่องทาง โดยส่วนหนึ่งยังคงได้รับน้ำประปาจากเทศบาล แต่จ่ายเป็นช่วงเวลา รอบเช้าและเย็น</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารก</b></p> <p>-เสนอสรุปข่าว สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดเสวนา "สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. . กบวิถีชีวิตของสตรีไทยในปัจจุบัน" โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น</p> <p>นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการปกป้องแม่ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับนมแม่และนมผง ซึ่งหลังจาก8i.อนุมติหลักการของร่าง พ.ร.บ.เมื่อปลายปี พ.ศ.2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกฤษฎีกา มีผลบังคับใช้เพียงแค่นมผงเท่านั้น ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริม นอกจากนี้การออก พ.ร.บ. ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขไม่ให้เป็นหนึ่งในช่องทางการตลาดด้วย ตอนแรกมีบทลงโทษทางกฎหมายทั้งจำและปรับ ต่อมาเห็นว่ารุนแรง และเป็นการบีบบังคับเจ้าหน้าที่เกินไป จึงเหลือเพียงโทษทางวินัย</p> <p>ศ.พญ.จรุงจิตต์ งามไพบูลย์ อาจารย์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีข้อกำหนดไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสนับสนุนการให้นมผง ซึ่งเป็นแหล่งนมที่มีสารอาหารมากและเหมาะสมที่สุดรองจากนมแม่ จึงอาจทำให้มีผลกระทบต่อเด็ก รวมถึงการทำงานและจรรยาบรรณของแพทย์และเจ้าหน้าที่ จึงอยากเสนอให้ลดกรอบเหลือเพียงเด็กแรกเกิดจนถึง 1 ขวบ หรือเปลี่ยนไปทำ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แทน เนื่องจากหาก พ.ร.บ.การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กฯ ผ่านและมีผลบังคับใช้ การจะนำกลับมาแก้ก็ครั้งเป็นเรื่องยากและใช้เวลาหลายปี</p>
คมชัดลึก มติชน	<p><b>พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับร่างอนุบัญญัติ ตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 จำนวน 7 ฉบับ จากทั้งหมด 23 ฉบับ เพื่อขับเคลื่อนกฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการและการรักษาความปลอดภัยจากการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ รวมถึงการนำไปใช้โดยไม่ก่ออันตรายทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดที่จะต้องจัดทำ อนุบัญญัติให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์มาแล้ว 2 ครั้ง โดยได้พิจารณาร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จไปแล้ว 3 เรื่อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษ จากสัตว์ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และกฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สำหรับรับฟังความคิดเห็น</p> <p>ครั้งนี้จะมีการพิจารณากฎหมายอนุบัญญัติทั้งหมด 7 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงการแจ้ง กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตฯ ประกาศกระทรวงเรื่องลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ครอบครองฯ ประกาศกระทรวงเรื่อง ผู้ดำเนินการกิจการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานตามมาตรา 28 ต้องปฏิบัติฯ ประกาศกระทรวงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อควบคุมโรคและการบำบัดโรค พ.ศ.... และประกาศกระทรวงเรื่อง การขนส่ง การส่งมอบ การทำลายและการทำให้สิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ....</p>
ข่าวสด เดลินิวส์	<p><b>ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ปวีณา ปันกระจำง นักวิจัยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เผยผลสำรวจในปีพ.ศ.2558 ที่ทำร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด 10 จังหวัด ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค พบว่าร้านโชห่วย 1,337 ร้าน ที่ขายปลีกบุหรี่ซิการ์เรตต์ เฉลี่ยขายบุหรี่ยี่ห้อซิการ์เรตต์ของโรงงานยาสูบ 133 ซอง และบุหรี่ต่างประเทศ 128 ซองต่อเดือน รวมบุหรี่ยี่ห้อซิการ์เรตต์ที่ขายทั้งหมด 261 ซอง ต่อร้านโชห่วยต่อเดือน</p> <p>ด้าน ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผอ.ศจย. กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จะส่งผลกระทบต่อร้านค้าปลีกน้อย เพราะจากข้อมูลการสำรวจ หากตั้งสมมติฐานว่า ร่างพ.ร.บ.ทำยอดจำหน่ายบุหรี่ยี่ห้อซิการ์เรตต์ลดลงร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 จากข้อเท็จจริงที่โดยเฉลี่ยบุหรี่ยี่ห้อซิการ์เรตต์แต่ละซอง มีส่วนต่างกำไรให้ร้านโชห่วยของละ 4 บาท หากยอดขายลดลงร้อยละ 5 กำไรจะลดลง 52 บาทต่อเดือน และหากยอดขายลดลงร้อยละ 10 กำไรจะลดลง 104 บาทต่อเดือน ดังนั้นข้อกังวลและการออกมาคัดค้านร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของสมาคมการค้ายาสูบไทยที่ว่าจะทำให้ร้านค้าโชห่วยเดือดร้อน จึงเป็นข้ออ้างที่ไม่สามารถอธิบายได้</p>
คมชัดลึก  เว็บไซต์สนุก	<p><b>สธ.ห่วงโรคระบาดช่วงเปิดเทอม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มมีการเปิดโรงเรียนกันแล้ว อยากขอให้โรงเรียน รวมถึงศูนย์เด็กเล็กทุกแห่ง เตรียมความพร้อมเรื่องความสะอาดของสถานที่ และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคระบาด โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก และโรคอาหารเป็นพิษ นอกจากนี้ต้องมีการส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกาย รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหารมื้อเช้า ซึ่งจะช่วยให้เรื่องพัฒนาการทางสมอง มีผลในการควบคุมน้ำหนัก ดีมนอย่างน้อยวันละ 2 แก้ว พักผ่อนให้เพียงพอ 8-10 ชั่วโมง โดยจัดหลักสูตรในช่วงเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว</p> <p><b>เด็กชายแหวนคอคในห้องเรียน</b></p> <p>-เสนอข่าว น้องกร (นามสมมติ) อายุ 10 ปี เด็กนักเรียนชั้น ป.4 ใช้เชือกผูกคอเสียชีวิต ประเด็นวันเปิดคาบเรียนวิชาลูกเสือเป็นวันแรก</p> <p>สำหรับสาเหตุการมรณกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. แม่ของน้องกร ได้ไปส่งลูกที่โรงเรียน หลังจากนั้นน้องกรก็ได้ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ ก่อนจะไปคาบเรียนตอนเช้า น้องกร วิ่งขึ้นไปบนชั้น 2 ของอาคารเรียน หนีเข้าห้องเรียนและล็อกประตูห้อง กระทั่งต่อมามีญาติ ซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนหญิงขึ้นไปบนอาคาร เห็น น้องกร อยู่ในสภาพผูกคอตายอยู่ จึงไปบอกแม่ของเด็กที่ยังคงอยู่ด้านล่างหน้าอาคารเรียน แต่แม่คิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริง จึงเดินทางกลับบ้านไป จากนั้นระหว่างที่เด็กนักเรียนได้เข้าแถวหน้าเสาธง คุณครูขึ้นไปตรวจดูความเรียบร้อย จึงพบเห็น น้องกรผูกคอกับเหล็กตะแกรงช่องลมเสียชีวิต</p>
โพสต์ทูเดย์ แนวนหน้า สยามรัฐ	<p><b>สบส.ส่งทีมตรวจคลินิกทั่วไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กล่าวว่า กรมสบส. ได้จัดประชุมผู้ประกอบการคลินิกทุกประเภท เพื่อชี้แจงมาตรการควบคุมตรวจสอบ เพื่อให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รวมทั้งชี้แจงมาตรฐานของการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม่ ได้กำชับให้คลินิกทุกประเภท ให้คำนึงถึงมาตรฐาน โดยเฉพาะคลินิกที่เป็นเครือข่ายของการประกันสังคม อย่างคำนึงถึงผลกำไรสถานเดียว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นหลักประกันและเป็นที่ยอมรับประชาชน โดยทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทุกด้าน ได้แก่ บุคลากรวิชาชีพ เครื่องมือแพทย์ ความสะอาด สถานที่ โดยเฉพาะระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน เพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างครบถ้วนแก่ประชาชน</p> <p>การทำงานจากนี้ไป กรม สบส. จะเข้มในเรื่องของมาตรฐาน โดยจะส่งทีมตรวจเยี่ยมคลินิกทุกแห่งทั่วประเทศทั้งก่อนและหลังการอนุญาตให้เปิดดำเนินการ พร้อมตรวจสอบประวัติของแต่ละคลินิก ก่อนต่อใบอนุญาตให้ ซึ่งใบอนุญาตให้คราวละ 10 ปี โดยคลินิกทุกแห่งต้องทำรายงานประจำปี และชำระค่าธรรมเนียมประจำปีทุกปี</p>
<p>ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ</p>	<p><b>ยาปลูกเชกซ์ในกาแฟ</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังการใช้ยาแผนปัจจุบันในอาหาร โดยเก็บตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่มที่อาจนำยาแผนปัจจุบันมาผสม จำนวน 1,160 ตัวอย่าง พบกาแฟสำเร็จรูปชนิดผง 391 ตัวอย่าง มีการผสมสารไซบูทรามิน และกลุ่มยารักษาโรคหอย่นสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวาย เส้นโลหิตในสมองแตก และเสียชีวิตได้</p>
<p>เว็บไซต์สนุก ไอ.เอ็น.เอ็น</p>	<p><b>สารเคมีรั่วกรุงเทพรักษา</b></p> <p>- เสนอข่าว เกิดเหตุระทึก สารเคมีไม่ทราบชนิด รั่วไหลบริเวณซอยกรุงเทพรักษา 35 เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบ และป้องกันสารเคมีรั่วไหลลงสู่คลองสาธารณะ ทั้งนี้ ได้มีการกั้นบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันเหตุและห้ามประชาชนเข้าใกล้ในพื้นที่ เบื้องพบเป็นสาร Kerosene ลักษณะเป็นของเหลวไวไฟ มีคุณสมบัติกัดกร่อน pH5 กระจายตัวในท่อระบายน้ำหน้าโรงงานประมาณ 200 เมตร เจ้าหน้าที่ใช้กระดาดชับน้ำที่อุบบริเวณผิวหน้าและตักใส่ถุง และใช้สารละลายคราบไขมันฉีดพ่น เพื่อกำจัดคราบสารเคมี</p>
<p>ไทยรัฐ ข่าวสด</p>	<p><b>กินโฟเลตมากเสี่ยงต่ออินซูลิน</b></p> <p>- เสนอข่าว รศ.ดร.รัชณี คงคาจุฉาย ผอ.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ทูเรียนชะนีไซ้ ทูเรียนหมอนทอง ลิ้นจี่จักรพรรดิ มะละกอฮอลแลนด์ มะละกอแขกดำ เป็นผลไม้ที่มีโฟเลตสูง มีประโยชน์สำหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนตั้งครรภ์ มีผลวิจัยว่าโฟเลตจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์ที่มักเกิดในผู้สูงอายุ โฟเลตจะช่วยพัฒนาเซลล์ตัวอ่อนในผู้ตั้งครรภ์ให้เซลล์ตัวอ่อนเจริญเติบโตปกติ ลดภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ของทารกได้ด้วย แต่การกินโฟเลตที่เป็นตัวยาเม็ดอาหารเสริมมากเกินไป ก็จะทำให้เกิดผลเสียได้ เพราะจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน แต่อาการเช่นนี้จะไม่เกิด หากได้โฟเลตจากธรรมชาติ</p> <p>ทั้งนี้ การกินทูเรียนนั้น ควรกินในปริมาณ 3-4 เม็ดต่อสัปดาห์ คนตั้งครรภ์เองก็เช่นกัน แต่สิ่งที่จะต้องระวัง คือการกินทูเรียนจะทำให้น้ำหนักเกินได้ง่าย เพราะในทูเรียนมีแป้ง-น้ำตาลเยอะ หากกินต้องลดการกินแป้ง และลดน้ำตาลลงด้วย แต่ทางที่ดีอยากให้คนตั้งครรภ์กินผักผลไม้ที่หลากหลายมากกว่ากินทูเรียนเพียงอย่างเดียว</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>ขอยกเว้นภาษีอุตสาหกรรมยา</b></p> <p>- เสนอข่าว นางอรชกา สิบญะเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการหารือกับตัวแทนสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ ว่า ได้มีการหารือถึงแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรมยาเพื่ออนาคต ซึ่งภาคเอกชนต้องการให้รัฐสนับสนุนเพิ่มเติม หากมีการลงทุนวิจัยหรือผลิตยาชนิดใหม่ ๆ โดยการอำนวยความสะดวกด้านการขอส่งเสริมสิทธิประโยชน์ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ และการขอสิทธิบัตร เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันอุปสรรคของผู้ประกอบการคือ ความล่าช้าในการขอสิทธิบัตร พร้อมทั้งต้องการให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากเดิม 8 ปี เป็น 15 ปี ผู้ประกอบการมีความสนใจ ที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมยาเพื่ออนาคตเป็นพวกไบโอฟาร์มaceutิคัล ที่ต้องการให้รัฐบาลเพิ่มสิทธิประโยชน์ เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ในระยะยาว จึงต้องหารือร่วมกันว่าจะช่วยเหลืออย่างไรต่อไป</p> <p>ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยาต้องการให้ภาครัฐขยายสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 13-15 ปี จากเดิมที่สูงสุดเพียง 8 ปี เนื่องจากการผลิตยาชนิดใหม่ จะต้องใช้เวลาวินิจฉัยนานกว่า 7-8 ปี จึงอยากให้รัฐบาลขยายกรอบการยกเว้นภาษี ให้ได้ในระดับสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย ทั้งนี้อุตสาหกรรมยาของไทยอยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ ซึ่งหากรัฐบาลให้การสนับสนุนคาดว่าจะเพิ่มยอดส่งออกจาก 10,000 ล้านบาทต่อปีเป็น 75,000 ล้านบาทต่อปี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.แรงงานประมง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายจีซัส มิเกล แซนซ์ (Mr.Jesus Miguel Sanz) เอกอัครราชทูตแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้นำคณะผู้แทนสหภาพยุโรป(อียู) ประจำประเทศไทยและสมาชิกรัฐสภายุโรปเข้าพบ เพื่อติดตามความคืบหน้าแนวทางการแก้ปัญหาแรงงานในภาคประมงของประเทศไทย ซึ่งทูตอียูได้แสดงความหวังถึงการออกกฎหมายและการบังคับใช้</p> <p>ม.ล.ปยุตธิกร สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่ออกมาเพื่อคุ้มครองแรงงานทั้งแรงงานไทย แรงงานต่างด้าวและเพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก นอกจากนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)แรงงานประมง พ.ศ. .โดยกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงาน ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) และกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง</p>
คม ชัด ลึก	<p><b>งดเผาขยะที่รกร้าง</b></p> <p>- เสนอข่าว นายจักรพันธ์ ฝิวงาม รองปลัดกทม. ระบุขอความร่วมมือชาว กทม. ให้งดเผาขยะในพื้นที่รกร้าง หากก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ให้จนท.ท้องถื่นตักเตีอน หากฝ่าฝืนมีความผิดทางอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ หากก่อให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น จะผิดตามประมวลกฎหมายอาญา จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 14,000 บาท มีการระวางโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต</p>
ไทยโพสต์	<p><b>โซ่วศัภษาภาพการแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องไร้แผล</b></p> <p>- เสนอข่าว โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สาธิตการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องไร้แผล แสดงศักยภาพความเป็นเลิศด้านการผ่าตัด มีการอบรมเพื่อผลิตแพทย์ด้านผ่าตัดผ่านกล้อง ทั้งยังมีการสัมมนาวิชาการทุกปี เพื่อยกระดับเป็นสถาบันอบรมที่มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก</p>
ไทยโพสต์	<p><b>WHOประชุมด่วนกลัใช้เหล็องระบาด</b></p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก นัดจัดการประชุมฉุกเฉินวันพฤหัสบดีนี้ เพื่อหารือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้เหล็องที่กำลังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในประเทศแองโกลา และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดมากขึ้นหากไม่มีการเร่งแจกจ่ายวัคซีน แองโกลารายงานว่ามีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไข้เหล็อง 2,267 ราย นับถึงวันที่ 12 พ.ค. และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 293 ราย</p>
เดลินิวส์	<p><b>นายกแพทยสมาคมอาเซียนคนใหม่</b></p> <p>- เสนอข่าว นายกแพทยสมาคมจาก 10 ประเทศอาเซียน ร่วมประชุมธรรการของแพทยสมาคมแห่งอาเซียนครั้งที่ 17 โดยมีมติเลือก ศ.นพ.สารเนตร์ ไวกกุล นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นนายกแพทยสมาคมอาเซียน</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p><b>จีน-อินเดีย มีคนจิตป่วยกว่า 1 ใน 3 ของโลก</b></p> <p>- เสนอข่าว ผลการศึกษาวิจัย 3 ชั้นที่เผยแพร่ลงในวารสารการแพทย์ เดอะ แลนเซต และ เดอะ แลนเซต ไชโคะทรี พบว่า จีนและอินเดียมีประชากรที่ประสบปัญหาสุขภาพจิต ประสาท และโรคทางจิตเวชที่เกิดจากการใช้สารเสพติด คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของทั้งโลก แต่ทั้ง 2 ชาติ ยังไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตของพลเมือง</p>